

TIỀN HẢI

Đổi thay diện mạo nông thôn

Sau 7 năm (2010 - 2017) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn Tiền Hải đổi thay rõ rệt, thu nhập và đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.



Đường nông thôn mới xã Nam Thắng (Tiền Hải).

Bằng quyết tâm và sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân, chỉ sau 3 năm (2010 - 2013) thực hiện các chương trình, kế hoạch xây dựng NTM, xã Nam Thắng đã trở thành là cơ

đầu trong xây dựng NTM của huyện Tiền Hải. Sự đổi thay của làng quê này thể hiện qua hệ thống cơ sở vật chất khang trang, giao thông nông thôn, thủy lợi, y tế, trường học được đầu tư hoàn chỉnh. Đời sống của nhân dân được nâng lên, số hộ giàu, khá tăng, hộ

nghèo giảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Những năm qua, kinh tế - xã hội trên địa bàn xã phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 9,9%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu

nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 36,3 triệu đồng. Ông Vũ Ngọc Tính, Chủ tịch UBND xã cho biết: Việc thực hiện các tiêu chí đã khó nhưng để giữ vững và phát huy các tiêu chí còn khó hơn. Vì vậy, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp cụ thể như tiếp tục duy trì, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, quan tâm đến các tiêu chí y tế, giáo dục, văn hóa; chú trọng công tác tổ chức sản xuất, đầu tư và nhân rộng các mô hình, dự án khuyến nông nhằm giúp người dân thay đổi tập quán canh tác, tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập.

Với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tiền Hải đã thu được những kết quả nhất định. Điển hình là việc thực hiện tiêu chí giao thông, thủy lợi nội đồng,

chỉ trong năm 2012 các địa phương đã triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành đào đắp hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng; tập trung sửa chữa, nâng cấp, cứng hóa hệ thống kênh mương, tạo điều kiện cơ giới hóa sản xuất và xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Sau đôn điền đổi thửa, các xã, thị trấn thực hiện quy vùng sản xuất, xây dựng kế hoạch, để án xây dựng cánh đồng mẫu lớn, nhiều địa phương đã hình thành vùng sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cho hiệu quả kinh tế cao. Về huy động nguồn lực, trong 7 năm (2010 - 2017), cùng với chương trình hỗ trợ xi măng của tỉnh để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, các địa phương trong huyện đã đầu tư trực tiếp cho xây dựng NTM với tổng nguồn vốn 1.674,762 tỷ đồng. Kết quả, toàn huyện có 34 xã xây dựng NTM, đến nay 27 xã đã đạt chuẩn, 7 xã còn lại đạt từ 13 - 16 tiêu chí; phần đầu có thêm 4 xã về đích năm 2018, 3 xã về đích năm 2019; lộ trình đến năm 2020 Tiền Hải trở thành huyện NTM.

Nam Chính là một trong những xã phần đầu hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2018. Đến nay, xã đã thực hiện 14/18 tiêu chí (không tính hiện tiêu chí chợ nông thôn); 4 tiêu chí chưa đạt gồm giao

thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và môi trường. Chia sẻ về các giải pháp thực hiện 4 tiêu chí còn lại, ông Nguyễn Ngọc Triu, Chủ tịch UBND xã cho biết: 4 tiêu chí còn lại đòi hỏi phải có nguồn kinh phí lớn, cần phát huy tối đa nội lực của địa phương và người dân cũng như nguồn lực từ các công ty, doanh nghiệp, con em xa quê chung sức đóng góp kinh phí, ngày công lao động. Cùng với huy động nguồn lực từ xã hội hóa, địa phương cũng thực hiện việc quy hoạch các điểm đất trên địa bàn xã để bán đấu giá lấy nguồn kinh phí phục vụ cho việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn. Địa phương cũng mong muốn tỉnh, huyện tiếp tục có các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ kinh phí cho những xã khó khăn; tiếp tục hỗ trợ xi măng cho các xã chưa về đích NTM; tạo điều kiện thuận lợi trong việc phê duyệt hồ sơ quy hoạch đất cũng như các thủ tục thực hiện bán đấu giá đất tạo nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình phục vụ nhu cầu dân sinh.

Những kết quả đạt được trong xây dựng NTM 7 năm qua không chỉ mang lại sự đổi thay cho diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện mà còn là tiền đề quan trọng để Tiền Hải sớm đạt mục tiêu trở thành huyện NTM vào năm 2020.

THANH HUYNH

THÀNH PHỐ

Kiên trì lập lại trật tự đô thị

Hiện nay, nhiều tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn thành phố Thái Bình đã thông thoáng, sạch sẽ hơn trước. Tình trạng vỉa hè, lề đường lộn xộn, phương tiện dừng đỗ sai quy định cơ bản đã được khắc phục, tạo diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp, thoáng đãng...

Để có được kết quả trên, thành phố đã kiên trì, quyết tâm giải quyết tận gốc tình trạng vi phạm trật tự đô thị, bảo đảm mỹ quan đô thị. Nhất là từ sau khi UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố đã mở đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị quy mô lớn, liên tục trong 45 ngày với 100% phường, xã, phòng, ban liên quan, công an ra quân xuống đường xử lý mái che, mái vẩy, chợ cóc, chợ tạm... Từ đó đến nay, thành phố đã ban hành

nhiều kế hoạch hành động, thành lập các ban chỉ đạo, tổ, đội công tác về quản lý trật tự đô thị; tổ chức nhiều đợt cao điểm chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang đường bộ tại các tuyến đường nội thành. Theo đó, 100% xã, phường trên địa bàn, Đội Thanh tra xây dựng và Quản lý trật tự đô thị, cảnh sát giao thông thành phố duy trì hoạt động bảo đảm trật tự đô thị theo ngày. Thành phố gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ quản lý trật tự đô thị, chịu trách nhiệm trước thành phố nếu để xảy ra tình trạng vi phạm; tổ chức phân loại, xếp hạng nhóm các phường, xã thực hiện tốt, khá, trung bình. Thượng tá Nguyễn Hoàng Ánh, Phó Trưởng Công an thành phố cho biết: Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an thành phố đã phối hợp cùng các lực lượng khác tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức, cá nhân chấp hành

những quy định của pháp luật; chủ động tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng thẩm quyền; kiên quyết xử phạt những hành vi cố tình vi phạm trật tự xây dựng đô thị, để xe sai quy định... Cùng với tuyên truyền, nhắc nhở, từ đầu tháng 4/2018 đến nay, lực lượng tuần tra, kiểm soát đã xử lý thu 12 xe các loại; thu, tháo dỡ 130 biển quảng cáo, bạt che và các vật dụng không đúng. Đội Cảnh sát giao thông duy trì các tổ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong tháng phát hiện, xử lý 346 trường hợp vi phạm; tạm giữ 284 bộ giấy tờ xe; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 45 trường hợp; thông báo vi phạm về nơi cư trú đối với 122 trường hợp.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân được thành phố đặt lên hàng đầu, huy động cả hệ thống chính trị vào

cuộc với nhiều hình thức như sử dụng xe lưu động, qua loa truyền thanh để thông tin, vận động người dân chấp hành quy định về bảo đảm trật tự đô thị, tự giác tháo dỡ những pa nô, biển quảng cáo vi phạm quy định... Ông Trần Văn Cừ, người dân sinh sống tại đường Lý Bôn, tổ 23, phường Quang Trung cho biết: Khi biết chủ trương của thành phố về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nhiều hộ kinh doanh đã tự giác thực hiện nên vỉa hè,

lòng đường thông thoáng, sạch đẹp hơn nhiều. Chia sẻ với chúng tôi, bà Trần Thị Vui, phố Lê Lợi, tổ 3, phường Đề Thám cho biết: Hơn 1 năm nay tôi thấy vỉa hè thông thoáng hẳn, đường phố trông đẹp hơn. Rất mong điều này luôn được thành phố duy trì và trở thành nếp sống của người dân.

Mặc dù đã đạt được kết quả đáng mừng song công tác bảo đảm trật tự đô thị của thành phố vẫn còn không ít khó khăn do

tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè của các quán ăn đêm, bày bán hàng tại các góc khuất, tuyến đường nhánh; tập kết vật liệu xây dựng trên vỉa hè của các hộ dân xây công trình nhà ở; hợp chợ tạm, chợ cóc... Bởi vậy, thành phố vẫn tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa các giải pháp quản lý, bảo đảm trật tự đô thị, tạo thành nếp sống văn hóa, văn minh cho người dân trên địa bàn.

MINH NGUYỄN



Hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thành phố đã thông thoáng.

Cảnh giác với chiêu trò mới

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có tình trạng một số đơn vị, cá nhân về các thôn xóm để giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm máy lọc nước. Điều đáng nói, trong quá trình giới thiệu sản phẩm, nhân viên bán hàng đã lấy mẫu nước sạch sinh hoạt của các nhà máy đo người dân tự mang đến để thử nghiệm nhanh và kết luận nguồn nước chưa bảo đảm chất lượng gây không ít hoang mang, lo lắng cho người dân.

Theo phản ánh của một số người dân thôn Nam Long, xã Tự Tân (Vũ Thư), vừa qua, tại địa phương có một công ty về tư vấn, bán sản phẩm gia dụng, trong đó có máy lọc nước theo hình thức trả góp. Do công ty trên phối hợp với Hội Nông dân xã nên buổi tư vấn, bán hàng đã thu hút được nhiều



Công tác nội kiểm chất lượng nước được các nhà máy nước trên địa bàn tỉnh quan tâm.

người dân tham gia. Trong quá trình giới thiệu bán hàng, nhân viên công ty đã dùng các dụng cụ chuyên dụng để thử nghiệm nhanh các mẫu nước máy của người dân mang đến. Sau khi thử nghiệm xong, nhân viên bán hàng đã phân tích kết quả các mẫu nước máy và tư vấn cho người dân chỉ dùng sinh hoạt thông thường được, chứ nếu để ăn uống thì không bảo đảm chất lượng. Sau buổi tư vấn không ít người dân hoài nghi về chất lượng nước máy đang dùng liệu có bảo đảm sạch, hợp vệ sinh?

Để xác minh nguồn thông tin trên, phóng viên Báo Thái Bình đã về xã Tự Tân và có buổi làm việc với ông Vũ Đình Khôa, Phó Bí thư Đảng ủy xã. Ông Khôa xác nhận vừa qua trên địa bàn xã có Công ty Quyết Thắng về phối hợp với Hội Nông dân xã tư vấn, giới thiệu, bán sản phẩm gia dụng, trong đó có máy lọc nước. Trong hai ngày 1/4 và 15/4 đã tổ chức tại 6/9 thôn trong xã.

Cũng theo ông Khôa: Khi Hội Nông dân xã báo cáo có công ty trên về tư vấn bán hàng, Đảng ủy xã đã đồng ý và giao cho Hội phối hợp tổ chức. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không nắm rõ địa chỉ, thông tin của công ty này cũng như nguồn gốc, chất lượng hàng hóa của họ bán và trong quá trình bán máy lọc nước có lấy mẫu nước máy để phân tích và tư vấn cho người dân. Hiện tại, người dân trong xã đang sử dụng nước của nhà máy liên xã Tự Tân do Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long làm chủ đầu tư. Từ khi hoạt động tới nay chưa thấy người dân phản ánh về chất lượng nước của nhà máy không bảo đảm.

Theo ông Hoàng Quốc Lập, Chủ tịch Hội Nước sạch tỉnh: Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp hội viên của Hội đã phân tích về tình trạng một số đơn vị, cá nhân bán máy lọc nước tại các xã đã test nhanh các mẫu nước của nhà máy đo người dân mang đến rồi

tư vấn, tuyên truyền không tốt về chất lượng nước từ đó gây ra sự hoang mang, lo lắng cho người dân khi sử dụng nước sạch, đồng thời làm giảm uy tín của các nhà máy sản xuất nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, gây ảnh hưởng tới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch của các cấp, ngành trong tỉnh. Điều đáng nói, các đơn vị này không có đủ thẩm quyền, chức năng, năng lực chuyên môn để thực hiện việc đánh giá chất lượng nước của các nhà máy trên địa bàn tỉnh. Ông Bùi Văn Tỉnh, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Việc các đơn vị bán máy lọc nước thực hiện test nhanh các mẫu nước của các nhà máy như phân tích trên là không thực sự khách quan, chính xác. Bởi việc thử nghiệm chất lượng nước sạch phải được các cơ quan, đơn vị chuyên môn có đủ tư cách pháp nhân thực hiện. Hiện nay,

việc thử nghiệm chất lượng nước sạch tại các nhà máy sản xuất nước sạch sinh hoạt trong tỉnh do Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh thực hiện. Trong quá trình thử nghiệm được cán bộ chuyên môn thực hiện phòng thử nghiệm từ việc lấy mẫu nước đến việc tiến hành thử nghiệm tại phòng thử nghiệm với đầy đủ máy móc hiện đại. Sau 5 - 7 ngày sẽ có kết quả thử nghiệm và được đóng dấu của Trung tâm. Vì thế, người dân không nên tin vào sự tư vấn, giới thiệu về chất lượng nước sạch sinh hoạt của các đơn vị bán máy lọc nước hiện nay. Rất có thể đây là các chiêu trò bán hàng của họ. Về phía chính quyền địa phương, các ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các đơn vị, cá nhân bán máy lọc nước có các hành vi, hoạt động tư vấn, tuyên truyền không tốt về chất lượng nguồn nước sạch sinh hoạt.

TRẦN TUẤN

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 đạt hơn 350 nghìn tỷ đồng

(nhandan.com) Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước đạt 350,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 9,5% so cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, so với tháng trước và cùng kỳ, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 265,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% và tăng 10,9%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 43,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% và tăng 12,3%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, giảm 1,5% và tăng 11,4%; doanh thu dịch vụ khác đạt 38,1 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% và giảm 1,6%. Tính chung 4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1.399,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so cùng kỳ, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,5%.

Doanh nghiệp sắp tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa sang EU



(vtv.vn) Từ năm sau, doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang EU phải tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa mới được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập.

Theo cơ chế này, trách nhiệm chứng nhận nguồn gốc của hàng hóa sẽ chuyển từ các cơ quan chuyên trách sang doanh nghiệp (hoặc nhà nhập khẩu). Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp (hoặc nhà nhập khẩu) phải tự thực hiện các thủ tục, đáp ứng các tiêu chuẩn về nguồn gốc xuất xứ và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác. Theo các chuyên gia thương mại, cơ chế này đem lại nhiều lợi ích trong việc giảm thiểu thời gian, chi phí giao dịch, chủ động trong phát hành hóa đơn thương mại và giúp doanh nghiệp nắm bắt những cam kết về quy tắc xuất xứ trong các FTA.

Đề nghị tăng thuế thuốc lá lên 2.000 đồng/gói



(vtv.vn) Cụ thể, áp dụng mức thu lên 2.000 đồng/gói thay vì dự thảo đưa ra mức thuế tuyệt đối 1.000 đồng/gói. Điều này tăng doanh thu thuế thuốc lá thêm 6.300 tỷ đồng/năm, tỷ lệ hút thuốc ở nam giới có thể giảm xuống 3%, tránh được 300.000 ca tử vong sớm do hút thuốc.

Năm 2015, người tiêu dùng Việt Nam đã chi 31.000 tỷ đồng để mua thuốc lá nhưng tổn trên 24.000 tỷ đồng cho khám chữa bệnh do tác hại hút thuốc.